

“แคนตันแฟร์” จัดงานออนไลน์เป็นครั้งแรกในรอบ 63 ปี



งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน หรือ แคนตันแฟร์ เตรียมจัดงานครั้งที่ 127 ผ่านทางออนไลน์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน เพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19

“หลังจากจัดงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี งานแคนตันแฟร์กลายเป็นงานแสดงสินค้านำระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในจีน โดยมีสินค้ามากที่สุด มีลูกค้ามากที่สุด และมอบผลลัพธ์ทางการค้าที่ดีที่สุด” เหวิน หงปิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน กล่าว “งานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 127 จะจัดผ่านทางออนไลน์แทนการจัดงานตามปกติ เพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 และถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมการจัดงานครั้งใหญ่”

จีนเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก จึงมีความพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโลก โดยในขณะนี้โรงงานและบริษัทส่วนใหญ่ในจีนกลับมาดำเนินงานตามปกติแล้ว และงานแคนตันแฟร์ก็พร้อมส่งเสริมการค้าร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั่วโลก งานแคนตันแฟร์ออนไลน์ครั้งแรกจะเปิดแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ เพื่อรองรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษและมีคุณภาพ ครอบคลุมสินค้าส่งออก 16 หมวดหลัก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งทอ เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น

ด้วยการสนับสนุนจากเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง งานแคนตันแฟร์จะให้บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรองรับการโปรโมชั่นสินค้า การจับคู่ทางธุรกิจ และการเจรจาธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งในจีนและต่างประเทศสามารถสั่งซื้อสินค้าจากทางไกล

นอกจากนี้ งานแคนตันแฟร์จะเปิดโซนอีคอมเมิร์ซข้ามแดนเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการทำการค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนบรรดาบริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามแดน ภายในงานจะมีการให้บริการสตรีมสำหรับผู้จัดแสดงที่ต้องการโปรโมทสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ โดยพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเจรจากับลูกค้าต่อหน้าหรือจัดกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

“เราจะระดมสรรพกำลังทั้งหมด เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ขยายความครอบคลุมขององค์กรที่ได้รับการสนับสนุน ปรับปรุงบริการ และยกระดับประสบการณ์ออนไลน์ขององค์กรทุกแห่ง เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดงาน “แคนตันแฟร์ออนไลน์” ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษและมีการใช้มาตรการพิเศษเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงาน” หลี่ ซิงเจียน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีน กล่าว

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.cantonfair.org.cn/en/>

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20200415/2777499-1>

คำบรรยายภาพ - “แคนตันแฟร์” จัดงานออนไลน์เป็นครั้งแรกในรอบ 63 ปี